




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ยกระดับพร.ฉลอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุน รพ.ฉลอง พร้อมกล่าวว่า นโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัยเป็น 1 ใน 13 นโยบายการดำเนินงานของ สร. ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงเป็นจังหวัดนำร่อง Safety Phuket Island Sandbox ที่มีการยกระดับความปลอดภัยทางสุขภาพ</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สร. กล่าวว่า ในปี 2567 รพ.ฉลองมีแผนพัฒนาให้ผ่านการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ชั้น 1 และ 2 และเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ ตามนโยบาย สร.</p>	
<p>โรงเรียนเบาหวานวิทยานครชัยบุรีรินทร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และครูจิตอาสา รร.เบาหวานวิทยานครชัยบุรีรินทร์ จ.นครราชสีมา ว่า จ.นครราชสีมา มีอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่สูงกว่าภาพรวมประเทศ จึงได้จัดทำ รร.เบาหวานวิทยา มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งประสบความสำเร็จ และขยายผลเป็นรร.เบาหวานวิทยานครชัยบุรีรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดการป่วยด้วยโรค NCD และเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมบุคลากรใน รพ. และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นครูสอนผู้ป่วยเบาหวาน (ครู ก) รวมถึงเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับองค์กรต่างๆ ที่สนใจ</p>	
<p>ทลายโกดังเครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, มติชน, ผจก., The Reporters, Hfocus, newtv, kapook, thestandard, , thaipbs, amarintv, sonhdhitalk, ch3, ch7, thaitabloid, fm91bkk)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง แดงผลการทลายโกดังทุนจีนขายเครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางเถื่อน โดยลงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Tiktok ชื่อร้าน LUNATH และอื่น ๆ อีก 8 ร้าน พร้อมของกลาง 36 รายการ รวมกว่า 1.4 หมื่นชิ้น มูลค่า 3.6 ล้านบาท โดยน.ส.ชไมพร ผู้ดูแลโกดังให้การชดเชยทุนสัญชาติจีนเป็นเจ้าของของกลางดังกล่าว ซึ่งสั่งซื้อมาจากสื่อออนไลน์ในประเทศจีน ก่อนนำมาฝากไว้ที่โกดังรอแพ็คเกจส่งให้ลูกค้าชาวไทย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวส่งดำเนินคดี พร้อมเตรียมขยายผลจับกุมนายทุนสัญชาติจีนที่อยู่เบื้องหลังต่อไป</p>	
<p>ป้องกันมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, มติชน, ผจก., hfocus, newtv, mcot)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยมะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 4 ของผู้หญิงทั่วโลก ในปี 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ย 604,000 ราย เสียชีวิตราว 342,000 ราย โดยร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิต อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อ HPV (Human papillomavirus) แนะนำหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ และฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ออกกม.คุมสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศ สธ. และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินงาน ผู้ให้บริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศ สธ. ในระดับพื้นที่ต่อไป</p>	
<p>อ.ก.พ.สธ. อนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2567 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของหน่วยงาน จำนวน 361 ตำแหน่ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. และ สป.สธ. กำหนด โดยไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง</p>	
<p>เครื่องเอกซเรย์พกพา เทคโนโลยีใหม่ขจัดวัณโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.ผลิน กมลวัฒน์ นพ.ทรงคุณวุฒิ เผย กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ได้จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์พกพา จาก บ.ฟูจิ ฟิล์ม จำนวน 16 เครื่อง เครื่องที่มีขนาดเล็กมาก แต่มีความแม่นยำเหมือนกับเครื่องเอกซเรย์ตัวใหญ่ และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกข้อ ช่วยเพิ่มความสะดวกเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชน และสามารถนำไปประจำ รพ. เพื่อให้ผู้ป่วยตรวจเองระหว่างรอพบแพทย์ ใช้เวลาเพียง 1 นาที ไม่ต้องถอดเสื้อผ้า ใช้ได้วันละ 300 ครั้ง ขณะนี้ได้กระจายเครื่องไปตามรพ.ต่าง ๆ อีกทั้งใช้ประจำรถพระราชทานชีวิตนิรมัยด้วย วัณโรคน่ากลัวเพราะทำให้เสียชีวิตได้ หากรัฐบาลให้ความสำคัญเหมือนโรคโควิด 19 เชื่อว่าไทยจะสามารถปราบวัณโรคได้สำเร็จ</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยนิวส์</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยสมุนไพรมะเร็ง มีสรรพคุณเป็นยาแก้มะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ารักษามะเร็งในมนุษย์ได้ พบเพียงมีการนำเปลือกต้นหรือแก่น และรากของมะยงไปใช้ในการแก้มะเร็งใช้ แก้วแหวน แก้วน้ำเหลืองเสีย แก้วโรคปากเปื่อย เท่านั้น</p>	
<p>มุมมองเสียงสะท้อนกัญชา กระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. กล่าวในการเสวนามุมมองและเสียงสะท้อน ภายหลังจากกัญชา กระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ 1 ปีพ.ม.2567 โดยยอมรับว่าสังคมเดือดร้อนจากกัญชาและกระท่อม จึงรู้สึกอายเมื่อต้องพูดเรื่องกัญชากับต่างชาติ เพราะขณะนี้ประเทศไทยให้กัญชาเสรี แต่ยังมีพ.ร.บ. และกฎกระทรวงออกมาควบคุมรองรับ รวมถึงกระท่อมก็มีเสียงสะท้อนทางลบมากขึ้น ซึ่งตนในฐานะ รมว.ยธ. และนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. จะมีการกำหนดรายละเอียดกฎกระทรวงเพื่อควบคุมต่อไป</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- ผลิตภัณฑ์บุหรี่หรืออิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และเกิดประเด็นโต้แย้งถึงประโยชน์หรือโทษอย่างมาก เมื่อพิจารณาการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่หรืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศต่าง ๆ พบว่ามีความหลากหลาย ทั้งในระดับความเข้มงวดของมาตรการการควบคุม ตั้งแต่การห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย ไปจนถึงประเทศที่ไม่มีกฎหมายควบคุม ทั้งนี้ กรรมาธิการวิสามัญมีหน้าที่ในการปกป้องนโยบายสาธารณะเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพจากการถูกแทรกแซงโดยบริษัทข้ามชาติ จึงควรพิจารณากฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความคืบหน้า เด็ก ม.2 ใช้มิดแท่งเพื่อนเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, INN, ch3plus, brighttv)</p> <p>- พ.ต.อ.วชิรากรรณ์ วงศ์บุญ ผกก.สน.คลองตัน เผยความคืบหน้ากรณีนักเรียนชั้น ม.2 ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงเพื่อนร่วมชั้นจนเสียชีวิต ที่รร.มัธยมขนาดนาอูปถัมภ์ สังกัด กทม. เมื่อวันที่ 29 ม.ค.67 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรับตัวผู้ก่อเหตุจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งตัวไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยไม่ได้เดินทางกลับมาที่ สน.คลองตัน ส่วนผลการตรวจต่างๆ ยังต้องรอผลจากแพทย์</p> <p>- ผู้สื่อข่าว รายงานโดยระบุว่า จากการสอบถามคำพบบพพฤติกรรมของ นร. มีสติสัมปชัญญะเต็ม 100% ตอบคำถามได้ชัดเจน นักจิตวิทยาและบุคคลที่ร่วมสอบปากคำลงความเห็นว่าเด็กมีสภาพจิตที่ปกติ</p>	
<p>สปสช. เคลมผลงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ วงโน สุธา</p> <p>- โพสต์แชร์ภาพข่าว สปสช. ชู รพ.บางปะอินต้นแบบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ชี้อัตราการรอคิวผ่าตัด พร้อมแสดงความเห็นว่า หลายคนคงรู้สึกไม่แตกต่างกันว่า สปสช. มักออกข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานของตัวเอง สธ.หน้าบางกว่า สปสช.เยอะ หากคนภายนอกที่ดูข่าวคงคิดว่า สปสช.โคตรเก่ง ทำงานหนัก เยอะมาก แต่คนวงในรู้ดี ว่าวัน ๆ สิ่งที่มางานในพื้นที่วิ่งหาข่าวรพ. ไหนที่ทำดีจะเชิญสื่อมวลชนไปตีข่าว เคลมเอาหน้าไปเรียบบร้อย เกือบทุกงานล้วนเป็นความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนักของบุคลากร สธ.ทุกคน พร้อมขอให้เลิกนิสัยแบบนี้ แค่ตามจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามที่ควรจะทำ เพื่อให้รพ.อยู่รอด ให้ได้ก่อน เลิกสร้างภาระงานที่ไร้สาระ คนทำงานจะได้มีความสุขขึ้น</p>	